

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 2 สิงหาคม 2553

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวันทา เชื้ออินทร์	ประธานสภาฯ	วันทา เชื้ออินทร์	
2	นายอำนาจ ไผ่กลาง	รองประธานสภาฯ	อำนาจ ไผ่กลาง	
3	นางเดือนฉาย ปิติพัตรา	สมาชิกสภา อบต.	เดือนฉาย ปิติพัตรา	
4	นายพิษณุ อุ่นดี	สมาชิกสภา อบต.	พิษณุ อุ่นดี	
5	นายพนม เทากระโทก	สมาชิกสภา อบต.	พนม เทากระโทก	
6	นายศรายุทธ ประดิษฐ์	สมาชิกสภา อบต.	ศรายุทธ ประดิษฐ์	
7	นายวิโรจน์ กุยกั้ว	สมาชิกสภา อบต.	วิโรจน์ กุยกั้ว	
8	นายวรากร ไพกระโทก	สมาชิกสภา อบต.	วรากร ไพกระโทก	
9	นายสมพงษ์ วัคพะเนา	สมาชิกสภา อบต.	สมพงษ์ วัคพะเนา	
10	นายบุญเสริม แมงกลาง	สมาชิกสภา อบต.	บุญเสริม แมงกลาง	
11	นายเจริญ อาศัยป่า	สมาชิกสภา อบต.	เจริญ อาศัยป่า	
12	นางสีนวน มั่นคง	สมาชิกสภา อบต.	สีนวน มั่นคง	
13	นายกว้าง คงศิลา	สมาชิกสภา อบต.	กว้าง คงศิลา	
14	นายยงค์ หวังคุ้มกลาง	สมาชิกสภา อบต.	ยงค์ หวังคุ้มกลาง	
15	นายสมพร แมงกลาง	สมาชิกสภา อบต.	สมพร แมงกลาง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญส่ง เชียงหนู	นายก อบต.	บุญส่ง เชียงหนู	
2	นายพิชิต วิรัชมาศโกมล	รองนายก อบต.	พิชิต วิรัชมาศโกมล	
3	นายประเสริฐ เชียงหนู	รองนายก อบต.	ประเสริฐ เชียงหนู	
4	นางสาวปวารณี อุดตมะรูป	เลขาฯ นายก อบต.	ปวารณี อุดตมะรูป	
5	นายมงคล แมงกลาง	ปลัด อบต./เลขาฯสภา	มงคล แมงกลาง	

เริ่มประชุมเวลา	: 09 : 00 น.
เลขาสภาฯ	- ในวันนี้มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมจำนวน 15 ท่าน ครบองค์ประชุม บัดนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ	- ในวันที่ 12 สิงหาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดวางพานพุ่มมะลิ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จึงขอเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมงานในเวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2	รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
ที่ประชุม	- มีมติรับรอง 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3	ญัตติเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ	ในระเบียบวาระที่ 3 ท่านนายก อบต. ได้เสนอการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553
นายบุญส่ง เชียงหนู (นายกอบต.)	ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้กำหนดให้มีโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป และช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชดำริสขององค์พระมหากษัตริย์ได้รับการเผยแพร่ และนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล โดยมอบหมายให้อำเภอเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ รับสมัคร สมาชิกอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.) โดยไม่จำกัดจำนวนและให้จัดฝึกอบรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติได้แจ้งชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.) ดังนี้ ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยจัดฝึกอบรม และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโดยจ่ายค่าลงทะเบียน ขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากที่ทำการอำเภอ เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ ก็สามารถใช้จ่ายเงินสะสมดำเนินการได้ตามที่

ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89

-องค์กรบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสม จำนวน 988,879.77 บาท จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 80,000 บาท เพื่อไปดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมจำนวน 80,000 บาท

ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระที่ 3 ท่านนายก อบต. ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงขอเชิญท่านนายก อบต. ได้แถลงรายละเอียดของงบประมาณต่อสภาฯ เพื่อจะได้พิจารณา ในวาระที่ 1 เรื่องรับหลักการร่างข้อบัญญัติ ต่อไป

นายบุญส่ง เชียงหนู
(นายก อบต.)

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายบุญส่ง เชียงหนู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ขอแถลงรายละเอียดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังนี้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม)

ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายก อบต. ได้แถลงรายละเอียดงบประมาณฯ ไปแล้วนั้น มีท่านสมาชิกฯ อยากขออภิปรายทั่วไปหรือไม่

นายสมพงษ์ วัดพะเนา
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)

- กระผมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว เห็นว่ามีงบประมาณบางตัวที่ยังไม่เข้าใจและบางตัวตั้งงบประมาณไว้มากน่าจะลดลง

- ในหน่วยงานสำนักปลัด, ส่วนการคลัง, ส่วนโยธา ตั้งงบประมาณไว้เหมือนกัน คือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. , ค่าวัสดุ , ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จะเป็นการซ้ำซ้อนกันหรือไม่

- โครงการทัศนศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท ดูแล้วมากเกินไป และกระผมจะขอแปรญัตติ ด้วย

นายบุญเสริม แมงกลาง
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8)

- โครงการในส่วนโยธาของหมู่ที่ 8 ได้ตั้งไว้หรือไม่

นายศรายุทธ ประดิษฐ์
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)

- กระผมอยากทราบว่าค่าตอบแทนพนักงานจ้างในหน่วยงานเกษตรตั้งงบประมาณไว้ให้พนักงานท่านใด

ประธานสภาฯ	- ท่านสมาชิกสภาฯ หลายท่านได้ขออภิปรายทั่วไป ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจง
นายบุญส่ง เชียงหนู นายก อบต.	- กระทบขอชี้แจงคำอภิปราย ดังนี้ 1. การตั้งงบประมาณของส่วนงานต่าง ๆ นั้น เป็นไปตามระเบียบเพราะว่าในส่วนงานแต่ละส่วนจะต้องตั้งงบประมาณไว้ ในส่วนงานของตนเอง จึงไม่เป็นการซ้ำซ้อน 2. โครงการทัศนศึกษาดูงานนั้น ถ้าท่านสมาชิกฯ เห็นว่าตั้งไว้มากเกินไป ก็สามารถตัดลดได้ แต่ต้องบอกด้วยว่าจะนำงบประมาณส่วนที่ตัดลดนั้น จะนำไปไว้ในส่วนใด 3. โครงการของ หมู่ 8 ได้ตั้งงบประมาณไว้ในส่วนโยธา ข้อ 1.6 หมวดเงินอุดหนุน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 150,000 บาท
ประธานสภาฯ	- ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มีท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม	- ไม่มี
ประธานสภาฯ	- ท่านนายก อบต. ได้แถลงร่างข้อบัญญัติฯ ไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ ขอให้ลงมติ
ที่ประชุม	- มีมติรับหลักการ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานสภาฯ	- จากผลการลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ สภาฯ ได้พิจารณารับหลักการไปแล้ว ได้มีท่านสมาชิกบางท่านจะขอเสนอแปรญัตติ จึงขอให้สภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา เพื่อรับคำแปรญัตติ
ที่ประชุม	- เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน
ประธานสภาฯ	- ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการฯ 1 ท่านและมีผู้รับรอง 2 ท่านไปตามลำดับ
นายสมพงษ์ วัฒนพะเนา (ส.อบต. หมู่ 6)	กระทบขอเสนอ นายศรายุทธ ประดิษฐ์ นายสมพร แมงกลาง และ นายพิษณุ อุ่นต์ิ ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ	ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ ท่านที่ 2 ขอเชิญ
นายศรายุทธ ประดิษฐ์ (ส.อบต. หมู่ 4)	กระทบขอเสนอ นายสมพร แมงกลาง นางเดือนฉาย ปิติพัตรา และ นายพนม เทากระโทก ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ	ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ ท่านที่ 3 ขอเชิญ
นายรงค์ หวังคุ้มกลาง (ส.อบต. หมู่ 16)	กระทบขอเสนอ นายพิษณุ อุ่นต์ิ นายสมพงษ์ วัฒนพะเนา และ นางเดือนฉาย ปิติพัตรา ผู้รับรอง

- ประธานสภาฯ - เมื่อได้คณะกรรมการฯ แล้ว ท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติก็ขอให้ยื่นคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการฯ และเมื่อได้พิจารณาแล้ว ก็ขอให้ส่งรายงานต่อสภาฯ
เพื่อที่จะได้นัดประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไป
- ที่ประชุม - ผู้เสนอคำแปรญัตติ ให้ยื่นคำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม
เวลา 09.00-16.30 น. ณ สำนักงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
- ประธานสภาฯ - เมื่อสภาฯ ได้กำหนดระยะเวลาไว้แล้วก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ
ไม่มีท่านใดซักถามเรื่องใด กระผมขอปิดการประชุม
- ปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ มงคล แมงกลาง ผู้บันทึกการประชุม
(นายมงคล แมงกลาง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ลงชื่อ วันทา เชื้ออินทร์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวันทา เชื้ออินทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สมพงษ์ วัตถุประสงค์
(นายสมพงษ์ วัตถุประสงค์)

(ลงชื่อ) ศรายุทธ ประดิษฐ์
(นายศรายุทธ ประดิษฐ์)

(ลงชื่อ) พิษณุ อุ่นดี
(นายพิษณุ อุ่นดี)